

UChicago Medicine AdventHealth

UChicago Medicine AdventHealth Bolingbrook; UChicago Medicine AdventHealth Glen Oaks; UChicago Medicine AdventHealth Hinsdale; UChicago Medicine AdventHealth LaGrange; Mga gawi sa nagtatrabahong mga doktor sa lugar ng serbisyo ng Chicago.

Buod ng Patakaran sa Tulong Pinansyal

Ang AdventHealth ay nakatuon at iginagalang ang dignidad ng bawat taong may espesyal na pag-aalala para sa yoong nahihirapan sa mga hadlang upang ma-access ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang AdventHealth ay may pantay na pangako na pamahalaan ang mga mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan bilang isang serbisyo sa buong komunidad. Sa pagsulong ng mga prinsipyong ito, ang AdventHealth ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga kwalipikadong indibidwal na tumatanggap ng emergency o iba pang medikal na kinakailangang pangangalaga mula sa AdventHealth. Nagbibigay ang buod na ito ng maikling pangkalahatang-ideya ng Patakaran sa Tulong Pinansyal ng AdventHealth.

Sino ang Karapat-dapat?

Maaari kang maging karapat-dapat para sa tulong pinansyal kung ikaw ay isang residente ng Illinois. Ang tulong pinansyal ay karaniwang tinutukoy ng iyong kabuuang kita ng sambahayan kumpara sa Federal Poverty Level.

- Kung ang kabuuang kita ng iyong sambahayan ay mas mababa sa o katumbas ng 250% ng Federal Poverty Level, maaari kang makatanggap ng 100% charity care write-off sa bahagi ng mga singil kung saan ikaw ay responsible.
- Kung ikaw ay walang insyurans at ang iyong kita ay higit sa 250% ng Federal Poverty Level ngunit hindi lalampas sa 600% ng Federal Poverty Level, maaari kang makatanggap ng mga may diskwentong rate sa isang sliding scale.
- Kung mayroon kang insyurans at ang iyong kita ay higit sa 250% ng Federal Poverty Level ngunit hindi lalampas sa 400% ng Federal Poverty Level, maaari kang makatanggap ng mga may diskwentong rate sa isang sliding scale.
- Kung mayroon kang utang na medikal para sa emerhensiya at medikal na kinakailangang pangangalaga na lumampas sa 20% ng iyong kita, maaari kang maging karapat-dapat para sa isang diskwento.

Kung mayroon kang mga asset na lampa sa 600% ng halaga ng kita ng Federal Poverty Level, hindi ka maaaring maging kwalipikado para sa tulong pinansyal. Ang mga pasyente na karapat-dapat para sa pinansiyal na tulong ay hindi sisingilin ng higit para sa karapat-dapat na pangangalaga kaysa sa mga halagang karaniwang sisingil sa mga pasyenteng may saklaw ng insyurans.

Anong Mga Serbisyo ang Sinasaklaw?

Inilalapat ng Patakaran sa Tulong Pinansyal sa isang emerhensiya at iba pang pangangalagang medikal na kinakailangan. Ang mga tuntunin na ito ay tinukoy sa

Patakaran sa Tulong Pinansyal. Ang lahat ng iba pang pangangalaga ay hindi saklaw ng Patakaran sa Tulong Pinansyal.

Paano Ako Makakaaplay?

Upang mag-aplay para sa tulong pinansyal, karaniwan mong kumpletuhin ang isang nakasulat na aplikasyon at magbibigay ng pansuportang dokumentasyon, tulad ng inilarawan sa Patakaran sa Tulong Pinansyal at ang aplikasyon sa Patakaran sa Tulong Pinansyal.

Paano Ako Makakakuha ng Tulong gamit ang isang Aplikasyon?

Para sa tulong gamit ang aplikasyon ng Patakaran sa Tulong Pinansyal, maaari kang makipag-ugnayan sa AdventHealth sa pamamagitan ng pagtawag sa 844-652-0600, sa pamamagitan ng email sa GLR.CustomerService@AdventHealth.com o sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Atensyon sa Mga Serbisyong Pananalapi
ng Pasyente ng AdventHealth: Kagawaran
ng Tulong Pinansyal 1000 Remington Blvd.,
Suite 110
Bolingbrook, IL 60440

Para sa mga pagbisita sa o pagkatapos ng 10/29/2023, mangyaring tawagan ang

800-462-0490 o magsulat sa:

AdventHealth

Attn: Tulong Pinansyal

PO Box 935979

Atlanta, GA 31193

Hinihikayat ka naming i-download ang AdventHealth app at gumawa ng account, na magbibigay-daan sa iyong mag-apply sa online para din sa tulong pinansyal. Kung wala kang AdventHealth account, bisitahin ang account.adventhealth.com/register/.

Paano Ako Makakakuha ng Higit Pang Impormasyon?

Makukuha ang mga kopya ng Patakaran sa Tulong Pinansyal at ang form ng aplikasyon ng Patakaran sa Tulong Pinansyal sa <https://www.adventhealth.com/legal/financial-tulong-illinois> at sa mga pasilidad na nakalista sa itaas. Ang libreng mga kopya ng aplikasyon ng Patakaran sa Tulong Pinansyal at Patakaran sa Tulong Pinansyal ay maaari rin makuha sa pamamagitan ng koreo sa pagsulat sa address na ipinapakita sa itaas. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Patakaran sa Tulong Pinansyal ay makukuha rin sa pamamagitan ng pag-email sa GLR.CustomerService@AdventHealth.com o sa pamamagitan ng telepono sa 844-652-0600.

Paano Kung Hindi Ako Karapat-dapat?

Kung hindi ka kwalipikado para sa tulong pinansyal sa ilalim ng Patakaran sa Tulong Pinansyal, maaari kang maging kwalipikado para sa iba pang mga uri ng tulong. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa AdventHealth sa

pamamagitan ng telepono sa 844-652-0600; o sa pamamagitan ng email o sa pagsusulat tulad ng inilarawan sa itaas.

Ang mga pagsasalin ng Patakaran sa Tulong Pinansyal, aplikasyon at mga tagubilin sa Patakaran sa Tulong Pinansyal, at ang buod ng simpleng wika na ito ay makukuha sa sumusunod na mga wika sa aming website at kapag hiniling:

Ingles; Español (Espanyol); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 한국어 (Korean);